



เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม กรรมการสิทธิ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการเป็นประธานการประชุม ซึ่งมีประเด็น สำคัญ ดังนี้



ติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ในประเทศไทย

คณะกรรมการได้มีการติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด - ๑๙ ซึ่งรัฐบาลได้ ประกาศเป้าหมายการฉีดวัคซีนโควิด - ๑๙ ให้ได้ ๑๐๐ ล้านโดส ภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนนี้ อย่างไรก็ตาม จากสถิติผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด - ๑๙ ในปัจจุบัน ยังพบว่ายังมีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนน้อยลง ดังนั้น เพื่อเป็นการกระตุ้นและเร่งรัดให้ผู้ที่ยังมิได้ รับการฉีดวัคซีนโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

- ๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้นำชุมชน ต้องสร้างความเข้มแข็งในการ ร่วมมือกันรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าใจและรับทราบถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของการฉีดวัคซีน
- ๒) การอำนวยความสะดวกโดยการจัดบุคลากรและรถบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่เข้าไปยังพื้นที่ เพื่อให้ คนชรา และผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและไม่สามารถเดินทางไปฉีดวัคซีนได้เข้าถึงการฉีดวัคซีน
- ๓) การประชาสัมพันธ์และอธิบายเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันลงทะเบียนเพื่อรับการฉีดวัคซีน

ติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ และการนำเสนอรายงาน ของประเทศไทยทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รอบที่ ๓ ภายใต้กลไก UPR



๑) การติดตามรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับเรื่อง การปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพของประชาชน เช่น สิทธิการเข้าถึงบริการ ภาครัฐ สิทธิในการรักษาพยาบาล การเข้าถึงวัคซีน การคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม เรียกร้องทางการเมือง สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็ว ทัวถึงและเป็นธรรม การคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงและบังคับให้หายสาบสูญ กระบวนการสร้างสังคมสันติสุขในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการพูดคุย สิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและการแสดงความคิดเห็นจะต้อง เคารพสิทธิและไม่ละเมิดต่อบุคคลอื่น สิทธิแรงงาน สิทธิด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - ๑๙ สิทธิคนพิการ สิทธิของคนไร้รัฐไร้สัญชาติ เป็นต้น

๒) ติดตามผลการนำเสนอรายงานของประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน รอบที่ ๓ ภายใต้กลไก UPR และแนวทางการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในระยะต่อไป โดยการเชิญผู้แทนจาก กระทรวงการต่างประเทศมาให้ข้อมูลต่อที่ประชุมคณะกรรมการในครั้งต่อไป

ติดตามการให้ความช่วยเหลือกรณีการทำประกันภัย Covid-19 “เจอ จ่าย จบ”



ตามที่ปรากฏเป็นข่าวเกี่ยวกับปัญหาการยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย Covid-19 “เจอ จ่าย จบ” ของผู้รับประกันภัยที่ไม่สามารถชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยที่ติดเชื้อโควิด - ๑๙ จำนวนมากได้ ทำให้ผู้บริโภครับความเสียหาย ซึ่งคณะกรรมการกิจการมีข้อห่วงใยต่อปัญหาดังกล่าว จึงได้มีข้อเสนอแนะไปยัง สำนักงาน คปภ. เพื่อให้ช่วยดูแลและช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิดในระหว่างที่ยังมีการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและคุ้มครองผลประโยชน์ของผู้บริโภค

ติดตามการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ



โดยคณะกรรมการได้ให้ความสำคัญเพิ่มเติมกับประเด็นด้านความมั่นคง แผนย่อยการรักษาความสงบภายในประเทศ ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาที่ ๑ เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและความมั่นคงของมนุษย์ มุ่งใช้เทคโนโลยี และการบังคับใช้กฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาอาชญากรรมปัญหาการจราจร ปัญหาความรุนแรงในสังคม โดยมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในด้านความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รู้สิทธิและหน้าที่รักชาติ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง และแนวทางการพัฒนาที่ ๔ การสร้างความ

สามัคคีปรองดองของคนในชาติ โดยมุ่งให้ความสำคัญกับการที่ประชาชน หน่วยงาน องค์กรทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรักสามัคคีปรองดองของคนในชาติ โดยคณะกรรมการจะได้มีการติดตามกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน สิทธิและเสรีภาพในมิติของ “สิทธิพลเมือง” และ “สิทธิทางการเมือง” ต่อไป

